



SỨ ĐIỆP PHỤC SINH 2025

Năm Thánh Hy Vọng và Niềm Vui Rạng Ngời

Anh chị em thân mến,

Phục Sinh là thời gian vui thú lớn lao, tái tân, và hy vọng. Từ ngữ tái tân có nghĩa là làm mới lại một điều gì đó. Như thời tiết thay đổi và Mùa Xuân đem đến cho trái đất sự sống mới, thì Phục Sinh cũng nhắc cho chúng ta biết rằng qua Chúa Giêsu, chúng ta được ban phát sự sống mới. Cho dù chúng ta mang gánh nặng nào đi nữa, hay thế giới xem ra tối tăm, thì sự sống lại của Chúa Kitô cũng là một lời hứa cho thấy rằng ánh sáng luôn khắc phục bóng tối.

Năm nay, khi cử hành Năm Thánh Hy Vọng, chúng ta suy nghĩ về ý nghĩa của Phục Sinh và niềm vui. Hy vọng không phải là một ước mơ viễn vông; nhưng đó là khẳng định rằng tình yêu của Thiên Chúa luôn vĩ đại hơn bất cứ chuyện gì chúng ta phải đối diện. Niềm vui không phải là một thứ hạnh phúc chóng qua, nhưng là một bảo đảm sâu xa rằng ngay trong những lúc gian nan, Thiên Chúa vẫn bước đi cùng với chúng ta. Chúng ta không làm cuộc hành trình đức tin này một mình; nhưng chúng ta được kêu gọi để cùng nhau tiến bước.

Đối với những người hành trình xuyên qua Nghi Thức Khai Tân Kitô Giáo, thì Phục Sinh là một khoảnh khắc đón tiếp ân cần. Các anh chị em sắp được Rửa Tội và Thêm Sức nhắc nhở chúng ta về niềm vui của đức tin và về đẹp của cảm thức thuộc về gia đình Thiên Chúa. Như những môn đệ đầu tiên vui mừng trước ngôi mộ trống, chúng ta cũng vui mừng với các anh chị em đó, khi họ khởi đầu một giai đoạn mới trong đức tin.

Những câu chuyện về Tin Mừng Phục Sinh trình bày cho chúng ta thấy cách thức Chúa Giêsu gặp gỡ các môn đệ của Ngài khi họ còn sợ hãi và bất an. Bà Maria Madalêna khóc lóc nơi phần mộ, nhưng nỗi đau buồn của bà ấy biến thành niềm vui, khi bà nhận ra Chúa Kitô Phục Sinh. Các môn đệ trên đường Emmau cảm thấy mát mát và ngã lòng, và rồi trái tim họ cũng bùng cháy lên khi họ gặp gỡ Chúa Giêsu. Cùng một lẽ ấy, thế giới chúng ta ngày nay đang phải đối diện với nhiều bất ổn: chiến tranh, xung đột, và gian nan của từng người. Dầu vậy, Phục Sinh cũng nhắc cho chúng ta biết rằng chúng ta không lẻ loi đơn độc. Chúa Kitô đã đánh bại thần chết, và sự chiến thắng của Ngài chính là niềm hy vọng của chúng ta.

Với tư cách là Giáo Hội, sứ vụ của chúng ta là trở nên những người mang đến thứ hy vọng và bình an này. Chúng ta được kêu gọi để trở nên một cộng đoàn cởi mở ân cần, nhờ đó mọi người tìm thấy được sự tiếp đón và tình thương. Những khi nào khó tìm thấy niềm vui, thì đó là những lúc chúng ta phải chia sẻ niềm vui nhiều nhất. Niềm vui thường được tăng cường trong cộng đoàn. Khi hỗ trợ lẫn nhau, chúng ta nhắc cho thế giới biết rằng tình yêu luôn chiến thắng sợ hãi.

Xin cho đại lễ Phục Sinh này đổ đầy trái tim và gia cư của anh chị em niềm vui rạng ngời từ Chúa Kitô Phục Sinh. Chúng ta hãy cùng nhau tiến bước, canh tân đức tin, và chia sẻ niềm hy vọng phục sinh cho mọi người chúng ta gặp gỡ, vì chính Chúa Kitô đã sống lại! Sống lại thực sự! Đồng thời, chúng ta cũng luôn nhớ rằng Thiên Chúa Tốt Lành, Tốt Lành thực sự.

+ Pat O'Regan

Đức Tổng Giám Mục Patrick O'Regan DD
Tổng Giám Mục Adelaide



Catholic
Archdiocese
of Adelaide